



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๐๕

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่อาจารย์ดำเกิง ชำนาญคำ ได้ทำสัญญาการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และสำนักการคลังได้เชิญประชุมเพื่อตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบดังกล่าวเป็นระยะ คือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น


เนื่องจาก อาจารย์ดำเกิง ชำนาญคำ ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่ยังคงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการดำเนินการทำงานระบบฯ ทั้งหมดจนจบกระบวนการแล้วเสร็จ โดยมี คุณศรีศิลป์ ชำนาญหาญ เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องในการใช้งานระบบบางกรณีที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในการประชุมเพื่อตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ดำเกิง ชำนาญคำ จึงมอบหมายให้ คุณศรีศิลป์ ชำนาญหาญ เข้าร่วมประชุมแทน

ต่อมา สำนักการคลังได้ทำหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบฯ ดังกล่าวไว้ว่า ระบบฯ ยังมีข้อขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเคยมีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขและขยายระยะเวลาการรับประกันระบบมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันระบบฯ ยังไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ในการนี้ สำนักการคลังจึงเชิญอธิการบดีเพื่อรับทราบปัญหาและหารือแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ในวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามหนังสือที่ กท ๑๓๐๒/๖๖๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งว่า ได้พยายามติดต่อ อาจารย์ดำเกิง ชำนาญคำ ทางโทรศัพท์แล้ว ไม่สามารถติดต่อได้ และทางหลักสูตรฯ ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากในอนาคตมีการดำเนินการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดมาตรการระยะยาวอย่างมีระบบ ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงไม่ควรแทรกแซงการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มอบหมายผู้แทนของคณะเพื่อเป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ